

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 59 ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2015

## ประกาศกองถึงการทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนของพระวิญญูณบริสุทธิ! “ก้าวเดินแห่งความเชื่อ” รายการพิเศษของสถานีโทรทัศน์ จี.ซี.เอ็น.



ดร.แจร์อ็อก ลิจ้ดการประกาศครั้งใหญ่ในหลายประเทศด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ที่โลกนี้คนที่ได้รับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า จิตใจที่แตกสลายและจิตใจที่แข็งกระด้างก็กลายเป็นจิตใจที่อ่อนสุภาพด้วยความรักของพระองค์ หลายคน ได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่าง ๆ และปัญหาหลายอย่างได้รับการแก้ไขและผู้คนจำนวนมากนับไม่ถ้วนได้รับความรอด (ชาย: รูปไม่กางเขนที่สว่างสุกใสปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อจี.ซี.เอ็น.ส่งสัญญาณการถ่ายทอดครั้งแรกเพื่อการทดลอง ออกอากาศจากยอดตึกเอ็มไพร์สเตทในสหรัฐอเมริกา)

ขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 1 กันยายนปี 2005 โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (เครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก) ส่งสัญญาณครั้งแรกเพื่อการทดลองออกอากาศในพิธีเปิดสถานีก่อนที่จะมีการเริ่มต้นรายการอย่างเป็นทางการ ในทันใดนั้น แสงสว่าง รูปทรงไม่กางเขนก็ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าเหนือตึกเอ็มไพร์สเตท!

“อัศจรรย์มาก! นั่นคือหมายสำคัญของพระเจ้าที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงพอพระทัยกับจี.ซี.เอ็น.! นี่คือหมายสำคัญ ของพระองค์!” แม้จะเป็นเวลาสิบปีผ่านมาแล้วนับจากวันนั้น แสงสว่างรูปทรงไม่กางเขนที่พระเจ้าทรงสำแดงบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนยังคงอยู่ในความทรงจำของสมาชิกคริสตจักร

จี.ซี.เอ็น. ถูกตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่วรรณคดีแห่งชีวิตและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ากับผู้คนทุกชาติทั่วโลกที่อยู่ในยุคสุดท้าย ซึ่งเต็มไปด้วยความบาปและความชั่ว นับจากการเริ่มต้น จี.ซี.เอ็น. ได้บรรลุถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และเติบโตครอบคลุมเกือบ 170 ประเทศ ในเดือนธันวาคมปี 2014 จี.ซี.เอ็น. เปิดของโทรทัศน์ของคนทีสถานีโทรทัศน์ ไอเลห์และได้ช่องหมายเลข 882 ซึ่งมีการถ่ายทอดรายการต่าง ๆ ให้กับชมรมรายการด้วยเทคโนโลยีระบบคมชัดสูง

จี.ซี.เอ็น. ได้ยึดมั่นในนิมิตที่พระเจ้าประทานให้สำหรับพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงและได้ดำเนินการด้วยความศรัทธาและการเชื่อฟังเท่านั้น สถานีมีประสบการณ์กับการทำงานของพระเจ้าในการสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้น เป็นรายการที่เติมเต็มชีวิตและเป็นรายการที่แตกต่างออกไปให้กับชมรมรายการทั่วโลก

นอกจากนั้น จี.ซี.เอ็น. ยังคงผลิตรายการใหม่ ๆ อยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงรายการ “ก้าวเดินแห่งความเชื่อ” ซึ่งเริ่มต้น ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ปี 2015 รายการนี้เปิดโอกาสให้ชมรมได้

ระลึกถึงพันธกิจทั่วโลกของดร.แจร์อ็อก ลิศิษยาภิบาล อาวุโสของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลที่บริหารจัดการประกาศใหญ่มากมายในต่างประเทศด้วยความเชื่อศรัทธาและการ ฟังฟังในพระเจ้าเพียงอย่างเดียว จากรายการนี้ชมรมสามารถสัมผัสกับช่วงเวลาแห่งการประกาศที่น่าประทับใจเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง

จากปี 2000 ถึงปี 2010 ดร.ลิจ้ดการประกาศครั้งใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ถึง 14 ประเทศ ได้แก่ อุกันดา ญี่ปุ่น ปากีสถาน เคนยา ฟิลิปปินส์ ฮอนดูรัส อินเดีย รัสเซีย เยอรมันนี เปรู สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และเอสโตเนีย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกาศพระกิตติคุณอันบริสุทธิ์ในโอกาสนี้ปี 2000 มีการรายงานโดยสถานีโทรทัศน์ที่โด่งดัง ระดับโลกอย่างช่องข่าวจี.ซี.เอ็น.เอ็น. เพราะผู้คนจำนวนมากในโอกาสนี้ได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่าง ๆ ของตนซึ่ง รวมถึงโรคเอดส์ ในปากีสถานประตูของสถานีที่จัดการประกาศถูกปิดเมื่อรัฐบาลยกเลิกการอนุญาตให้จัดประกาศ แต่สถานีที่แห่งนั้นก็ถูกเปิดให้ใช้อีกครั้งอย่างเหลือเชื่อผ่านทางบุคคลที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ และการประกาศครั้งนั้น ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

การประกาศรวมกันครั้งใหญ่ในอินเดียในปี 2002 ถูกจัดขึ้นที่หาดมารินา (แถวแรกคานาล) และได้รับความสนใจจากผู้คนเกือบสามล้านคน การประกาศครั้งนั้นเป็นการทำสถิติการประกาศครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งมีผู้คนเข้าร่วมมากที่สุด ดร.ลิจ้ดการประกาศแมกกระทั้งในอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศของศาสนายิว การประกาศรวมกันอิสราเอลปี 2009 ถูกจัดขึ้น ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติในนครซาเล็ม ในรายการนี้ท่านได้ประกาศว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยหรืออดของเราแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้น และมีการแพร่ภาพออกอากาศไปใน 22 ประเทศ

ดร.ลิได้สำแดงถึงการทำงานอย่างรื้อนแรงของพระวิญญูณบริสุทธิด้วยการจัดประกาศในประเทศที่ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามและฮินดูและประเทศที่นับถือศาสนาอื่น การทำงานของพระวิญญูณบริสุทธิยังขยายออกไปใน ยุโรปซึ่งความเชื่อของคริสตชนได้เอือยลงเช่นกัน

ในช่วงระหว่างการจัดประกาศ มีบางคนที่พยายามจะก่อกวนการประกาศ แต่เมื่อดร.ลิประกาศถึงพระเจ้าพระผู้สร้าง และพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยหรืออดของเราแต่เพียงองค์เดียวและทำการรักษาโรคมามากมายผ่านการอธิษฐานเพื่อ ผู้ป่วยของท่าน การชมเชยและการต่อต้านจากผู้ไม่เชื่อทั้งหมดก็หมดสิ้นไป ทั้งนี้ก็เพราะว่าการทำงานแห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่สำแดงผ่านคำอธิษฐานของท่านพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นจริงของพระคำกิตร์และชี้ให้เห็นว่าคำเทศนาของท่านถูกต้อง

รายการ “ก้าวเดินแห่งความเชื่อ” ประกอบด้วยรายงานพันธกิจของดร.ลิพร้อมกับบันทึกภาพของการประกาศ ด้วยวิธี นี้ผู้ชมรายการไม่เพียงแต่ได้ชมการทำงานอย่างอัศจรรย์และการจัดเตรียมของพระเจ้าที่อยูในการทำงานเท่านั้น แต่เขายังสามารถเก็บความประทับใจเหล่านั้นไว้ในจิตใจอีกด้วย

ชมรมรายการจะเห็นว่าในการก้าวเดินแห่งความเชื่อนี้ น้ำพระทัยของพระเจ้าย่อมมาก่อนสถานการณ์จริงที่เราเผชิญอยู่ และพระองค์ทรงพอพระทัยในความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระองค์ จึงทรงสำแดงการอัศจรรย์แก่เรา จากรายการนี้ชมรมจะเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อที่แท้จริง รายการนี้จะถูกผลิตเป็นตอนต่าง ๆ รวม 46 ตอน และขณะนี้มีการออกอากาศในทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนและสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของจี.ซี.เอ็น. (www.gcnetv.or) เว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์(m.gcnetv.org) และทางสถานีโทรทัศน์ไอเลห์ของ 882 ด้วยเช่นกัน

# ความรักของพระเจ้า



ศิษยาภิบาลอวูโส ดร.เจอร์รอล ลี

“เราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น” (1 ยอห์น 4:16)

ถ้าท่านอยู่ในความรักของพระองค์ ท่านไม่ต้องกลัวสิ่งใดและท่านจะไม่ขาดแคลนสิ่งใด แม้ท่านไม่ได้มีความฉลาดหลักแหลม ความรู้และการศึกษาไม่สูงส่ง มีเงินทองไม่มากนัก หรือมีเบื้องหลังที่ไม่สูงส่งนัก แต่พระเจ้าจะทรงดูแลท่านตามที่พึงพระองค์อย่างสมบูรณ์

ทุกคนสามารถพบกับคำตอบและพระพรในความรักของพระเจ้าได้ถ้าเขาหรือเธอรักยาพระบัญญัติของพระองค์และมีชีวิตอยู่ในความจริง ตอนนี้ขอให้เราเจาะลึกลงไปในการรักของพระเจ้านิรันดร์เถิด

## 1. ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่รอคอยเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลง

จากพระธรรมลูกา บทที่ 15 เราสามารถเข้าใจถึงลักษณะการรอคอยของบิดา ชายคนหนึ่งมีลูกชายสองคนและลูกคนหนึ่งขอแบ่งมรดกในส่วนของเขาแล้วออกเดินทางไปยังแดนไกล เขาอาจมีความหวังที่จะประสบความสำเร็จในสถานที่แห่งใหม่ แต่ความจริงนั้นหนักหนาสาหัส เขาไม่ประสบความสำเร็จเลย ตรงกันข้าม เขาปล่อยให้ตัวเองไปในความสุรุษสุรายและผลาญทรัพย์ของตนจนหมดสิ้น เมื่อเกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดินเขาพบกับความอดอยากมากเขากินแมงกระตังอาหารหมูซึ่งไม่มีใครกินกัน

ตอนนี้เขาเริ่มคิดถึงพ่อของเขา เขาคิดว่า “ในบ้านของพ่อเรามีแต่คุณใช้ก็มีอาหารกินเพียงพอสั่งและเราก็กินจะอดตาย อยู่ที่นี่ เราควรกลับไปบ้าน” แนนอน เขาไม่ได้คาดหวังให้พ่อของเขายกโทษและยอมรับเขา เมื่อเห็นเขากลับไปหาพ่อ ในสภาพที่ย่ำแย่เขานั่นพ่ออาจไล่ส่งเขาไป บางทีพ่ออาจลบชื่อลูกชายคนนี้ออกไปจากจิตใจของเขาแล้วก็ได้

แต่จิตใจของพ่อแตกต่างจากสิ่งที่ลูกชายคิดเอาไว้อย่างสิ้นเชิง พ่อยอม

มอบเงินมรดกให้กับเขาเพราะเขาเรียกร้องเอา สิ่งนั้นอย่างแข็งขัน แต่นับจากวันที่ลูกชายออกจากบ้าน ไม่มีวันไหนเลยที่พ่อรู้สึกสบายใจ พ่อเฝ้าดูเส้นทางที่เขาเดินออกไปจากหมู่บ้านและรอคอยลูกชายของเขากลับมา ปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับความคิดที่ลูกโคจรกระทำ แต่เป็นเพราะว่าลูกคนนั้นเป็นลูกที่รักของเขาและเขาไม่สามารถทอดทิ้งลูกได้ พ่อไม่ได้ออกคอยเพื่อดูค่า เพราะความคิดของเขา พ่อกำลังรอ คอยเพื่อจะถอดเสื้อผ้าเก่าและสกปรกของลูกออกและสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ดีที่สุดให้กับเขา พ่อกำลังรอคอยเพื่อ จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับเขา

พระทัยของพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งสารพัดเพื่อเราและทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์กลายเป็นอย่างไร? พระองค์ทรงรอคอยให้เราต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเปลี่ยนแปลงชีวิต พระองค์ทรงรอคอยให้เราเข้าใจว่าพระทัยของพระองค์ในที่สุดเช่นกัน เมื่อเราเปลี่ยนไปเป็นบุตรที่แท้จริงของพระองค์แล้ว สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการที่จะมอบให้กับเราคือเยรูซาเล็มใหม่

พระองค์ทรงรอคอยเพื่อจะแบ่งปันสงราศีแห่งสวรรค์อันงดงามที่พระองค์ทรงสร้างด้วยพระปัญญาและฤทธิ์อำนาจของพระองค์กับเรา

## 2. ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่อดกลั้นมาเป็นเวลานานจนกว่าเราจะเปลี่ยนแปลง

ในการรอคอยของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงมีความหวังอย่างจริงจัง พระองค์ทรงมีขนาดความอดกลั้นไว้นานของพระองค์ การอดทนนานของพระองค์นั้นไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยแก่สิ่งต่างๆ และรอคอยให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปในแนว ทางที่ต้องการให้เป็น แต่การอดทนนานของพระองค์นั้น ได้มาพร้อมกับความพยายามและความรับผิดชอบที่มีพอ ๆ กัน ต่อชีวิตของเราว่าที่เราจะเปลี่ยนแปลง

ในขณะที่พระเจ้าทรงเตรียมมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ทรงทนทุกข์โศกเศร้าและเจ็บปวดอย่างมาก ผู้เชื่อคนหนึ่งพูดว่าเขา เริ่มร้องไห้คร่ำครวญเมื่ออ่านพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับชาวอิสราเอลอพยพยถันจากอียิปต์สู่คานาอัน ดินแดนที่ พระเจ้าทรงสัญญาไว้ เขาพูดว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมประชาชนจึงนับต่อว่าพระเจาจากขนาดนั้นและกราบไหวรูปเคารพแม้พระเจ้าได้ทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ให้พวกเขาเห็นถึงเพียงนั้น แต่ผู้เชื่ออีกคนหนึ่งพูดว่า “ที่ครับ ไม่ เพียงแค่นิสราเอลหรือเท่านั้นคือสิ่งที่พวกเราเคยเป็นก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลง” คนถามจึงออกไปเลย

เป็นความจริง ไม่เพียงแค่นิสราเอลเท่านั้นที่ทอดทิ้งความรักของพระเจ้าภายหลังจากที่มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่และ ได้รับพระคุณของพระองค์อย่างมากมาย แต่ทุกคนที่จิตใจของเขาไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยความจริงของพระเจ้า จะเป็นแบบเดียวกัน เช่น เมื่อวานเขาสรรเสริญพระเจ้าแต่วันนี้เขาบูช เมื่อเผชิญกับความยากลำบากเขากลับและถ้าเขาอธิษฐานแล้วไม่ได้รับคำตอบ เขาก็จะลืมพระคุณที่เขได้รับจากพระเจ้าอย่างง่ายดาย

ถ้าท่านไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณเหมือนแต่ก่อนและถ้าสิ่งของฝ่ายโลกดึงดูดใจท่าน อันดับแรกท่านต้องมอง ขอนกลับไปที่ชีวิตในความเชื่อของท่าน ท่านต้องตรวจสอบคุณธรรมของท่านในการละทิ้งความบาปว่าเขี่ยลงหรือไม่ หรือการน้อมสการและความสัจซื่อของท่านกลายเป็นเพียงรูปแบบหรือไม่

แต่ในหลายกรณี ถ้าเขาสูญเสียพระคุณ เขาจะโยนความคิดให้กับคนอื่นหรือกับสถานการณ์แทนที่เขาจะมองกลับไปดู ตัวเอง เขาไม่กลับไปต่อพระเจ้าอย่างเปิดเผย แต่เขาเก็บงำความรู้สึกขุ่นเคืองใจต่อพระองค์เอาไว้ ในช่วงเวลาเช่นนั้น เขาอยากฟังถ้อยคำแห่งการลบล้างมากกว่าที่จะพยายามติดตามความคิดของพระเจ้า

แม้เขามีประสบการณ์กับการอัครรยของพระเจ้าหนึ่งร้อยอย่าง แต่ถ้านิ่งอย่างใดตรงกับความคิดของเขา เขาจะลืม การอัครรยร้อยอย่างนั้นจนหมดสิ้น แม้เขาจำได้ แต่เขาจะเริ่มคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเหตุบังเอิญ นี่ก็คือลักษณะ

ของเนื้อหนัง

บางครั้งพระเจ้าจึงต้องพิพากษามนุษย์ตามความบาปของเขาเช่น ในกรณีของน้ำท่วมใหญ่สมัยโนอาห์หรือเมืองโสโดม และโกโมราห์ หรือกรณีที่มีโรคปากและเท้าเปื่อยหรือโรคไขหวัดคนเกิดขึ้นเราที่ไม่สามารถช่วยสัตว์ให้รอดได้ บาปก็ เหมือนเชื้อโรค ในแง่วิญญาณจิต ถ้าความบาปไปถึงขีดจำกัด พระเจ้าก็ไม่มีความเลือกอื่นและไม่มีการให้ออกาสอีก แต่กระนั้น พระเจ้าก็ไม่ไ้หลงโทษง่าย ๆ โดยตรัสว่า “เราได้ออกาสเจ้าหลายครั้งแล้วและตอนนี้เราไม่มีทางเลือกอื่น” แม้ ในยามที่พ่อแม่ฝ่ายร่างกายตอลงโทษลูกของตนด้วยไม่เรียว จิตใจของเขาก็แตกสลาย และลองคิดดูซิว่าพระเจ้าจะทรงคร่ำครวญมากเพียงใดเมื่อทรงเห็นดวงวิญญาณมุ่งหน้าไปสู่หนทางแห่งความพินาศ

โรม 8:26 กล่าววว่า “พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกัน เพราะเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความคร่ำครวญซึ่งเหลือที่จะพูดได้” เมื่อผู้เชื่ออ่อนแอเกินกว่าที่ จะดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่าง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงคร่ำครวญจนเหลือที่จะพูดได้เช่นกัน

เมื่อพระเจ้าทรงเห็นบุตรของพระองค์ตกอยู่ในความบาปและพบกับความทุกข์เพราะคำกล่าวโทษของซาตาน พระองค์ ทรงเจ็บปวดรวมกับเขา ความเจ็บปวดเช่นนั้นถูกสะสมอยู่ในพระทัยของพระองค์มานับหลายพันปี เหมือนที่เขียนไว้ใน 2 เปโตร 3:15 ว่าเนื่องจากความรักของพระเจ้าผู้ทรงอดกลั้นกับความเจ็บปวดมาเป็นเวลานานจึงทำให้มีผลแห่งแดน ดินสวรรค์จำนวนนับไม่ถ้วนเกิดขึ้น

## 3. ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เชื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลง

เหตุผลที่พระองค์รอคอย ได้ก็เพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าความหวังของพระองค์จะสำเร็จเป็นจริง ถ้าหากว่าไม่เชื่อว่าจะมี การเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่เขาก็จะไม่หว่านเมล็ดพืช ท่านให้กำเนิดลูกก็เพราะท่านเชื่อว่าเขาจะเติบโตขึ้นเป็นคนดี ถ้าท่าน นำเงินออมทั้งชีวิตของท่าน ไปลงทุนในธุรกิจบางอย่างก็หมายความว่าท่านเชื่อว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ ถ้าท่าน คิดว่าธุรกิจจะล้มเหลวท่านก็จะไม่ลงทุนทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่

พระเจ้าทรงเริ่มต้นการเตรียมความรอดใหม่มนุษย์ก็พระเจ้าพระองค์ทรงเชื่อในเรา แม้ว่าลูซิเฟอร์จะทรยศพระองค์และ อาดัมไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ก็ตาม พระองค์ไม่ได้ยกเลิกแผนการที่จะสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์ บนไม้กางเขน ทรงดำเนินการเตรียมความรอดใหม่มนุษย์จนสำเร็จลุล่วง สาเหตุก็เพราะพระองค์ทรงเชื่อในเรา พวก สาวกที่ถูกไล่ไว้ในโลกนี้มีความอ่อนแอหลายด้าน แต่พระองค์ทรงเชื่อว่าคนเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงและสามารถ กลายเป็นผู้สละชีวิตเพื่อพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเชื่อเช่นนี้พระองค์จึงยอมรับเอากางเขน ไปด้วยความยินดี

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังจัดเตรียมบ้านในสวรรค์ไว้ให้ท่านเพราะพระองค์ทรงเชื่อในท่านเหมือนที่พระองค์ทรงเชื่อใน พวกสาวก จนกว่าพระองค์จะพบกับเราที่นั่น พระองค์จะไม่ส่าย ไม่ค้อม หรือไม่ชื่นชมกับงานเล็กน้อย พระองค์ทรงกำลัง พูลวิงวอนเพื่อท่านและผมในการอธิษฐาน

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ พระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยหยุดปกป้องท่านในขณะที่ทรงฝ่าดูท่านด้วยสาย พระเนตรดูปลิวพลึงและพระองค์ทรงเชื่อว่าท่านจะกลายเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยสงสัยเลยว่า ดวงวิญญาณจำนวนมากจะกลายเป็นผลแห่งเยรูซาเล็มใหม่ในวาระสุดท้ายนี้

ความเชื่อ ความหวัง และการรอคอยนี้จะ ไม่เปลี่ยน ไปจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาและพระเจ้าจะทำให้การ จัดเตรียมของพระองค์สำเร็จอย่างแนนอน ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าด้วยการจดจำถึงความ รักของพระองค์ท่านจะกลายเป็นคนงานที่มีค่าซึ่งทำให้การ จัดเตรียมของพระเจ้าในวาระสุดท้ายสำเร็จลุลวง

| พระกิตติคุณ 5 ด้าน  | หลักข้อเชื่อ  |
|---|---|
| <b>การบังเกิดใหม่</b> - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์  | <b>1.</b> คริสตจักรมีนัมมันเซ็นทรัลริชเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด  |
| <b>การชำระให้บริสุทธิ์</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  | <b>2.</b> คริสตจักรมีนัมมันเซ็นทรัลริชเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ ( พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ) |
| <b>การทรงบำเพ็ญกุศล</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำเพ็ญกุศลด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์  | <b>3.</b> คริสตจักรมีนัมมันเซ็นทรัลริชเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความคิดบาปด้วยพระ โโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น  |
| <b>การเป็นพินัย</b> - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์                      | <b>4.</b> คริสตจักรมีนัมมันเซ็นทรัลริชเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์       |
| <b>การเสด็จกลับมา</b> - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี  | <b>5.</b> คริสตจักรมีนัมมันเซ็นทรัลริชประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รามาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร            |
| <b>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</b><br><b>“ในผู้นั้นความรอดไม่มีเลย ด้วยความเชื่อซึ่งในเราทั้งหลายรอดได้ในทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”</b> |   |

รายการตรวจสอบความเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่าง

# ท่านอยู่ในความสว่างหรือไม่?

1 ยอห์น 1:5 กล่าวว่า “...พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีมืดอยู่ในพระองค์เลย” และเหมือนที่ 1 ยอห์น 1:1 กล่าวว่า พระวาเททรงเป็นพระเจ้า ดังนั้นถ้าเราประพฤติตามพระคำ นั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในความสว่าง ถ้าเราอยู่ในความสว่างอย่างสมบูรณ์ด้วยการประพฤติตามพระคำของพระเจ้า เราก็จะได้รับทุกสิ่งที่เราทูลขอ (1 ยอห์น 3:21-22) ตอนนี้ขอให้เราเจาะลึกลงไป “จุดตรวจ” สามจุดที่แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในความสว่างมากแค่ไหน



## ท่านบ่นหรือโอดครวญหรือไม่?

หลายคนโทษคนอื่นหรือโทษสถานการณ์เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคงต้องการ หรือเมื่อเขาพบกับความลำบาก อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเขาจะได้รับพระพรหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับทางเลือกของตัวเอง บุตรของพระเจ้าสามารถรับเอาพระพรและอยู่ในความรักของพระเจ้าผู้ทรงควบคุมชีวิต ความตาย ความรุ่งเรือง และความอับเฉา ถ้าเขาเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระคำของพระองค์ในพระคัมภีร์อย่างแท้จริง (อพยพ 15:26; เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28)

อย่างไรก็ตาม ผู้เชื่อรวมทั้งคนที่ไม่เชื่อบางคนยังคงประสบกับความยากลำบากอยู่ สาเหตุก็เพราะเขาประพฤติตาม ความเท็จซึ่งขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า เขาเกลียดชังพระบาบิโลน โกรธแค้น โสรัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพราะ เขาไม่เชื่อฟังพระคำ คนเหล่านี้มักมองข้ามตัวเองที่เป็นต้นเหตุของความลำบาก แต่กลับบ่นเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้

นั่นและโทษคนอื่นหรือโทษสถานการณ์ในทุกเรื่อง คนเหล่านี้ไม่นับได้ว่าอยู่ในความสว่าง

บุตรของความสว่างควรทำทุกสิ่งด้วยการขอบพระคุณและความชื่นชมยินดี ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามและเขาควรเข้าใจและรับใช้คนอื่น ตอนนี้จึงตรวจสอบดูว่าท่านกำลังพูดถึงความบกพร่องของคนอื่นอยู่หรือไม่ ไม่ว่าสิ่งที่ท่านจะถูกต้องเพียงใดก็ตาม ถ้าท่านพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาด้วยความขุ่นมัว อึดอัดใจ สิ่งนั้นจัดเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าท่านยังมีความมืดอยู่ในใจตนเอง

ผู้คนแห่งความดีจะโทษตัวเองเมื่อความยากลำบากที่เกิดขึ้นและพยายามที่จะขอบพระคุณในทุกสิ่ง ดังนั้นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างควรกำจัดการบ่นทิ้งไป เขาควรขอบพระคุณด้วยความชื่นชมยินดีจากใจจริง เมื่อเขา มีท่าทีเช่นนี้ ฝีมารซาตานจะหนีจากไปและพระคุณของพระเจ้าจะลงมาเหนือเขา

เมื่อเราเข้าใจคนอื่นและทำงานด้วยความชื่นบานและการขอบพระคุณ เราจะได้ผลแห่งการฟื้นฟู ได้รับพระพร และได้ รับรางวัลในสวรรค์ตามการกระทำและการอุทิศตนของเรา



## ท่านเชื่อฟังระเบียบฝ่ายวิญญาณหรือไม่?

“การเชื่อฟังระเบียบฝ่ายวิญญาณ” ในที่นี้หมายถึงการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังพระคำของพระองค์ พระเจ้าทรง มหิทฤทธิและทรงเป็นพระบิดาฝ่ายวิญญาณของเรา ผู้ทรงสร้างเราและทรงต้องการที่จะอวยพรเรา (ฮีบรู 12:9) เพราะ เหตุนี้ ถ้าบุตรของพระเจ้าไม่ปรนนิบัติพระองค์และบูชารูปเคารพที่มีมนุษย์สร้างขึ้นและไม่เชื่อฟังพระคำของพระองค์และ ดำเนินชีวิตตามที่เขาคงต้องการ สิ่งนี้จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบฝ่ายวิญญาณ

ถ้าท่านไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์และระเบียบของโลกท่านจะพบกับ การลงโทษ ในทำนองเดียวกัน ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระคำ ของพระเจ้าตามกฎเกณฑ์ฝ่ายวิญญาณ ซาตานก็จะกล่าวโทษท่านและท่านจะประสบกับความยากลำบาก ด้วยเหตุนี้ ท่านต้องเชื่อฟังระเบียบ

ฝ่ายวิญญาณและพระคำของพระเจ้า เพื่อให้คริสตจักรได้รับพระพรและการฟื้นฟู คริสตจักร ควรทำตามระเบียบฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกัน และการทำเช่นนั้นจะทำให้พระเจ้าพอพระทัย

นั่นหมายความว่าสมาชิกคริสตจักรควรเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าแม้ผู้ที่เล็กน้อยจะเป็นผู้กล่าวพระคำนั้นก็ตาม เขา ควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความจริงและการผูกพันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาต้องไม่ยึดติดอยู่กับความเห็นของตนเองและไม่ยอมให้ฝ่ายเนื้อหนังมาครอบงำระเบียบฝ่ายวิญญาณ แน่แน่นอน เขาต้องไม่ให้ความสำคัญต่อฝ่ายเนื้อหนังและกระทำการที่ไม่บังควร เพราะเขาเป็นผู้ที่ไร้ความกลัวหน้าฝ่ายจิตวิญญาณ

เขาต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าการกระทำใดที่เป็นการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและเพื่อเป็นคนที่ถูกต้องในสายพระเนตร ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟังพระคำนั้นเหมือนอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อได้เชื่อฟัง



## ท่านพยายามที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความรักฝ่ายวิญญาณหรือไม่?

ผู้คนมักจะมีโกรธเคืองและทะเลาะกัน เมื่อเขาไม่ชอบคำพูดหรือการกระทำของอีกฝ่าย แม่เขาจะพูดว่าเขารักซึ่งกันและ กัน แต่เมื่อความรักเยือกเย็นลงพวกเขาก็มักจะหักหลังกัน เช่นเดียวกับความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกและระหว่างพี่น้อง รวมทั้งความรักระหว่างชายกับหญิง ความรักของเขามักจะแปรเปลี่ยนไปและเขาทรยศกันเมื่อเขาคิดว่าความรักนั้น ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แตกดับสร้างปัญหา ต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษข้อบกพร่องของกันและกันโดยไม่คิดว่าเป็น ความคิดของตนเอง ซึ่งแตกต่างไปจากความรักฝ่ายวิญญาณ

ถ้าท่านอยู่ในความสว่าง ท่านอาจมองไม่เห็นจุดบกพร่องหรือความด่างพร้อยของคนอื่นและไม่มีความรู้สึกขุ่นเคืองต่อ เขา ท่านอาจมองข้ามความบกพร่องของเขา ออกคล้อยไปกับเขา เชื่อมมั่นในการเริ่มต้นใหม่ของเขา และหนุนใจเขา แมคน เหล่านั้นจะทำสิ่งที่ท่านไม่ชอบ ท่านก็ยังจะเข้าใจเขา พยายามที่จะสร้างสันติ และอยู่อย่างสงบสุขกับเขา แมท่านพบ กับความยากลำบาก แต่ก็ยังทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจอยู่ แมท่านไม่มีอย่างที่ท่านต้องการ แต่ท่านก็ยังรู้สึกชื่นชมยินดี ไปด้วยกับสิ่งที่คนอื่นมี

ท่านพร้อมที่จะสละตนเองเพื่อคนอื่น ถ่อมตัวลง และรับใช้คนอื่น ท่านอาจมีคนที่รักเพียงไม่กี่คน แต่ท่านก็รักทุกคน นี่เป็นชีวิตของผู้คนที่อยู่ในความสว่างและเป็นบุญแก่ท่านจะได้รับทุกสิ่งที่ท่านทูลขอจากพระเจ้า

แมบางคนดูเหมือนจะรับใช้ในหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้อย่างข้มแข็ง เขาต้องการให้ความพยายามและการมี ส่วนรวมในงานพระเจ้าของเขาเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น หรือถ้าเขาขึ้นยืนถึงความชอบธรรมของตนเองบนพื้นฐานของ ความจริง แต่ยังไม่ทำลายความสงบสุขและทำตัวหยาบคาย ความรักและความสว่างของพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในเขา

เราจะได้รับการยอมรับว่าดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างได้ก็ต่อเมื่อเราสำแดงความรักและพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า จากจิตใจของเรา ทำหน้าที่ของเราให้สำเร็จด้วยท่าทีที่ว่าแม่จะทาสพระองค์เรายังไม่คู่ควร รับใช้ทุกคน และทำงาน ด้วยการขอบพระคุณ ความชื่นชมยินดี ความเชื่อ ความหวัง และความรักเท่านั้น

นี่คือความรักฝ่ายวิญญาณ เมื่อเราอยู่ในความสว่างด้วยความรักฝ่ายวิญญาณ ซาตานจะไม่สามารถรบกวนชีวิตของเราได้ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะทรงปกป้องเรา ประทานพระพรเปี่ยมล้นในครอบครัว ที่ทำงาน และธุรกิจของเรา ถ้ามาร ซาตานยังทำงานแมท่านจะอยู่ในความสว่างแล้วก็ตาม ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพระเจ้าทรงต้องการที่จะอวยพรพรท่านอย่างมากมาย ถ้าท่านเพียงแต่ท่านมีชื่นชมยินดี ขอบพระคุณ และอธิษฐาน พระเจ้าจะทรงทำให้ท่านเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง

# “ลูกสาวสองคนของฉันหายจากโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง!”

มัคนายิกายังเซีย กู (วัย 47 ปี) ออสเตรเลีย

ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในเดือนมีนาคมปี 2007 เมื่อฉันไปเยี่ยมคุณแม่ของฉันที่อยู่ในเกาหลี แม่ของ ฉันถูกศัลยกรรมทุกชิ้นและฝันเห็นอยู่เป็นประจำหลังจากพ่อของฉันเสียชีวิต แต่นับจากเธอเริ่มไปโบสถ์ในปี 2008 แม่ ไม่เคยถูกรบกวนจากสิ่งเหล่านั้นอีกเลย ตอนนี้เธอกำลังดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีความสุขในคริสตจักร

เมื่อฉันกลับไปยังออสเตรเลีย ฉันพักอยู่กับแม่ที่บ้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนฉันตามแม่ไปที่คริสตจักรและลงทะเบียนเป็น สมาชิก ที่นั่น ฉันฟังซีดีคำเทศนาของ ดร. แจร์ร็อก ลี และเริ่มมีความเชื่อ นับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา ฉันได้เข้าร่วมในการ นมัสการของมันมินผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ใบหน้าของรูบี้ลูกสาวคนเล็กของฉันสะอาดขึ้นหลังจากเธอรับเอาคำอธิษฐานในความฝัน

ในเดือนพฤษภาคมปี 2010 รูบี้ ลูกสาวคนที่สองของฉัน อายุหนึ่งขวบ โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเกิดขึ้นกับเธอ ครั้งแรกเป็น เพียงจุดเล็ก ๆ ที่ ใบหน้าของเธอ แต่ในไม่ช้าโรคนี้ก็ กระจายไปทั่วร่างกายของเธอ เมื่อเธอเกาะตามตัวในขณะตื่นนอน หลับ ผิวหนังของเธอมีเลือดไหลออกมาในตอนเช้า เธอเข้า โรงพยาบาลถึงสองครั้งแต่ก็รักษาไม่หาย แต่เมื่อเธอรับเอา คำอธิษฐานของ ดร. ลี ไม่นาน ผิวหนังของเธอก็ค่อย ๆ ดีขึ้น

ฉันเห็นการทำงานของ ดร. ลี ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจในการนมัสการผ่านอินเทอร์เน็ต ฉันอยากให้ลูกได้รับการรักษา จากพระเจ้า เพื่อให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ จากปี 2011 ฉันกับรูบี้ได้แจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมิน 800 ฉบับให้กับ เพื่อนบ้านทุกคน ฉันเผยแพร่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในกิตติคุณที่ฉันบริหารอยู่ในเวลานั้นผ่านวีดิทัศน์การประกาศ ในต่างประเทศของ ดร. ลี และหนังสือพิมพ์มันมินด้วยเช่นกัน

ในช่วงปลายเดือนธันวาคมปี 2012 ฉันฝันถึงศิษยาภิบาลอาวุโส ท่านเรียก รูบี้ และอธิษฐานเพื่อเธอ หลังจากความฝัน แผลบนใบหน้าของเธอที่มีเลือดออกอันเป็นผลจากการถูกเกาเริ่มหายจนไม่มีแผลให้เห็น ตามผิวหนังทั่วร่างกายของเธอยังไม่หาย แต่ก็อาการไม่แยไปกว่าเดิม ในตอนกลางวันเธอไม่เกาตัวและแผลเริ่มเป็นสะเก็ด แต่ในตอนกลางคืนเธอยังเกาตัวและเลือดออกเต็มตัวในตอนเช้า อาการกำเริบแบบนี้ทุกวัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฉันเห็นใบหน้าของเธอได้รับการรักษาในทันทีด้วยตาของตัวเอง ฉันจึงเริ่มเชื่อว่าผิวหนังของเธอ จะได้รับการรักษาในทันทีเช่นกันถ้าพระเจ้าทรงรักษา ด้วยความเชื่อฉันจึงทูลขอพระเจ้าอย่างรอนรนมากขึ้น

อร่า ลูกสาวคนแรกของฉัน หายจากโรคผิวหนังอักเสบเมื่อเธอเชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้า

สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือ จากปลายปี 2012 เป็นต้นมา อร่า ลูกสาวคนโตของฉันเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอย่างรุนแรง เช่นกัน ตอนเธอยังเด็กเธอเคยมีอาการนี้ที่ขาและแขนของเธอ แต่โรคนี้กระจายขึ้นมาที่แก้มและทั่วร่างกายของเธอ เธอ ต้องใส่เสื้ออปก



ลูกสาวสองคนของเธอ รูบี้ (ซ้าย) และอร่า (ขวา) ป่วยเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง แต่เขาได้รับการรักษาให้หายจากโรค นั้นด้วยคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจและเวลานี้มีสุขภาพดีและมีความสุข

แขนขาและคลุมใบหน้า เมื่อเธอออกไปข้างนอก เด็กสาวในวัยรุ่นอายุ 18 ปี มักเอาใจใส่ไม่อยากจะให้รูปร่างหน้าตาไม่ดี แต่ในยามที่อากาศร้อนมาก เธอรู้สึกคันที่ใบหน้าจนทนไม่ไหว ขยี้ใบหน้าอยู่บ่อยๆ จนขนคิ้วของเธอหายไป เธออายุสี่ขวบ จึงได้เก็บตัวอยู่กับบ้านโดยไม่ไปโรงเรียน

แม้ว่าอร่าจะป่วยอย่างนั้นเธอยังปฏิบัติตัวเหมือนวัยรุ่นฝ่ายโลกนี้ทำกัน เธออ่านนิยายและดูหนังตลอดคืนและเธอ ไม่ อธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้า แต่ในปี 2014 เธอได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ เธอคิดว่า

เธอจะไม่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยผิว หนึ่งแบบนี้ เธอจึงเริ่มเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานของกุ่มดาเนี่ยลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เมื่อเธอตัดตัวเองจากสิ่งของ ฝ้ายโลกมากเท่าใด ผิวหนังของเธอเริ่มหายดีมากขึ้นเท่านั้น แต่เมื่อรับเอาสิ่งของฝ้ายโลกอีก อาการก็จะเกิดขึ้นมาทันที เมื่อเธอมีประสบการณ์แบบนี้เธอจึงเริ่มพยายามที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้า

ในเดือนมีนาคมปี 2014 ฉันเข้าร่วมในการประชุมอธิษฐานพิเศษของกุ่มดาเนี่ยลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และฉันได้ถือ คีลอคอาหารเจ็ดครั้ง ครั้งละสามวัน เพื่อให้ลูกสาวสองคนของฉันได้รับการรักษาและขอพระองค์ทรงกำจัดสิ่งที่เป็นเท็จ ในจิตใจของฉันให้หมดไป ในเดือนกรกฎาคมปี 2014 ฉันเดินทางไปที่เกาหลีกับลูกสาวสองคนของฉันและรับเอาคำ อธิษฐานของ ดร. ลี จากนั้นเป็นต้นมาทั้งสองคนพยายามมากขึ้นที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระเจ้าของพระเจ้า

พวกเราเดินทางไปที่คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในเกาหลีเพื่อรับการรักษาด้วยความเชื่อและการรักษาโรคได้เกิดขึ้นกับเรา

ในเดือนมิถุนายน ปี 2015 ฉันเดินทางไปที่เกาหลีพร้อมกับลูกสาวสองคนของฉันเพื่อเข้าร่วมในการนมัสการที่จัดขึ้นในเดือนนั้นและค่ายภาคฤดูร้อนของมันมินในเดือนสิงหาคม เมื่อเราไปถึงเกาหลี อาการของลูกสาวดีขึ้นอย่างมาก

รูบี้ไม่รู้สึกคันอีกและไม่มีการเจ็บในส่วนที่ร่างกายที่ได้ รับผลกระทบ ส่วนที่เป็นแผลดีขึ้นและมีสะเก็ดเกิดขึ้น และ ทันทีที่สะเก็ดหลุดออก อาร่าก็ไม่รู้สึกคันเช่นกัน ผิวหนังของเธอเริ่มนุ่มนวลและมีรอยแผลเล็กน้อย เธอจึงใส่เสื้อแขนสั้นและกระโปรงสั้นได้อย่างที่ต้องการ จากการหายโรคของเธอทำให้เธอมีความสุขอย่างมาก

เมื่อฉันคิดถึงความรักของพระเจ้าผู้ทรงนำเรามาจนกระทั่งลูกสาวสองคนหายจากโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ฉันได้แต่ขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่ง เหนือสิ่งอื่นใด ฉันกลายเป็นบุคคลที่อธิษฐานต่อพระเจ้า ชอบฟังคำเทศนา และประพาศิตนใน ความเชื่อ ในช่วงเวลาที่ฉันใช้ไปกับการอดกลั้นและความอดทน ฉันกลายเป็นคนที่เต็มใจลงต่อพระพักตร์พระเจ้าและ สามารถเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้น ฉันเริ่มมีความปรารถนาจิตใจที่ดีงามและมีความหวังมากขึ้นที่จะไปสวรรค์ ดังนั้นฉันจึงกำลังดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ ฮาเลลูยา!

ก่อนหน้านี้อีกสาวสองคนของฉันมีปัญหา แต่เขาได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ ลูก สาวคนที่สองของฉันมีสุขภาพแข็งแรงแม่เขาไม่ได้กินยาอะไรเลยแม้กระทั่งยาแก้ปวด ลูกสาวคนแรกของฉันรู้จักกับ ความรักของพระเจ้าผู้ทรงมีความห่วงใยต่อเธออย่างลึกซึ้ง ลูก ๆ ของฉันได้เรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตแม่เขายังเป็น เด็กสาว

ฉันขอบพระคุณและถวายสง่าราศีที่ทั้งสี่คนแต่พระเจ้าผู้ทรงสัมผัสจิตใจฉันและเล่า โลมและหนุนใจฉันเพื่อฉันจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งด้วยความเชื่อ ตอนนี้ฉันต้องการที่จะเผยแพร่ความรักของพระเจ้าที่ฉัน ได้รับและพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์กับผู้คนในออสเตรเลีย

## จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C tpx 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

## จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชียงราย

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ.วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai